



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  
และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (บรรจุชุดที่ ๓)

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ มีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (บรรจุชุดที่ ๓) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ นั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้ และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยในโรงเรียนที่ประกาศตามสาขาวิชาเอกเรียงตามลำดับ และบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

(นายอภัย ไพรสินธุ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑  
ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ รักษาราชการแทน  
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักศึกษาทุน สกว. ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ บรรจุชุดที่ ๓)  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

แนบท้ายประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	วุฒิ (ย่อ)	หมายเหตุ
	วิชาเอกเคมี		
๑	นางสาวเกษดาพร จันทน์แสน	ศษ.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว ในวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒
๒	นางสาวจิตตา สำนักนิตย์	ศษ.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๓
	วิชาเอกคณิตศาสตร์		
๑	นางสาวสุกัญญา ดาศรี	ศศ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา)	